



การประชุม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง ครั้งที่ 7/2563



<http://nscr.nesdb.go.th/political-reform/>

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ 6/2563
- วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ครั้งที่ 3/2563
ระเบียบวาระที่ 3.2 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
- วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง



ระเบียบวาระที่

1 >

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่

2

รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง ครั้งที่ 6/2563

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ 6/2563

ความเป็นมา

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องเดช สนิทวงศ์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลการดำเนินการ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ครั้งที่ 6/2563 แล้วเสร็จ และได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่

3.1

มติที่ประชุมร่วมประธานกรรมการ
ปฏิรูปประเทศทุกคณะ ครั้งที่ 3/2563

มติที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ได้มีการประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ที่กำหนดในการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ให้คณะกรรมการปฏิรูปจัดทำร่างแผนการปฏิรูปในด้านที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้านเสนอ โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้

ประเด็นอภิปรายที่สำคัญ	ความคิดเห็น
การดำเนินงานของแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม	สำนักงานฯ ได้รายงานต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 ซึ่ง สำนักงานฯ จะเสนอคณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศรับไปพิจารณา ดำเนินการเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานต่อไป
การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)	สำนักงานฯ ควรมีการจัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันในกิจกรรม Big Rock หลังจากที่ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้รับความเห็นชอบตามขั้นตอนของกฎหมายครบถ้วนแล้ว
การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)	หากหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศสามารถแจ้งมายังสำนักงานฯ ให้ประสานไปสำนักงานฯ ป.ย.ป. ทำหน้าที่ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศโดยดำเนินการติดตามเร่งรัดผ่านช่องทางของกลุ่ม ป.ย.ป. ประจํากระทรวงและหน่วยงานต่อไป
การลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน	ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านจัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับการลงพื้นที่และนำเสนอมายังสำนักงานฯ เพื่อพิจารณาประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สอดคล้องกันในการลงพื้นที่ร่วมกัน ทั้งนี้ ควรพิจารณาทางเลือกรูปแบบการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานควบคู่กันไป อาทิ การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การแต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	จากมติที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ ครั้งที่ 2/2563 กำหนดให้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ที่สามารถจ่ายค่าตอบแทนได้มีไม่เกิน 1 คณะ และคณะละไม่เกินกว่า 15 คน นั้น และด้วยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละคณะมีความจำเป็นในการต้องมีคณะอนุกรรมการฯ แตกต่างกัน ดังนั้น จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการรวบรวมสถิติและความจำเป็นในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของทุกคณะ เพื่อพิจารณาแนวทางการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป

มติที่ประชุม

1 เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน โดยมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศนำความเห็นในที่ประชุมไปปรับปรุงร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และส่งไปยังสำนักงานฯ ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ต่อไป

2 มอบหมายสำนักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการจัดทำเล่มแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 และระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่

3.2

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

คณะกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ได้ส่งหนังสือ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์สู่ผู้นำรุ่นใหม่ โดยประเด็นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในมิติต่าง ๆ สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและตนเอง รวมทั้งก้าวสู่การเป็นแกนนำนวัตกร นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย

รายการ

รายละเอียด

โครงการ	โครงการ Seed Project : การพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none">1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์2) เพื่อสร้างบุคลากรแกนนำเยาวชนที่สามารถพัฒนาจนกลายเป็นต้นแบบที่ดีต่อเด็กและเยาวชนโดยทั่วไป3) เพื่อสร้างและบริหารชุมชนบนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการขยายผลความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสังคม4) เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีจิตใจสำนึกรักบ้านเกิด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน/จังหวัดบ้านเกิด
ระยะเวลาดำเนินการ	ระหว่างปี 2564-2565
กลุ่มเป้าหมาย	รุ่นละ 90 คน รวม 10 รุ่น ได้แก่ 1) ผู้แทนนักศึกษาและเยาวชน 2) ผู้แทนเครือข่ายเยาวชน 3) ผู้แทนสภานิสิตนักศึกษา/องค์กรนักศึกษา/สโมสรนักศึกษา 4) ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 5) ผู้แทน NGO และ 6) สื่อมวลชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	<ol style="list-style-type: none">1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีพื้นที่ให้แสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาปัญหาและค้นหาความต้องการในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ2) ได้เครือข่ายเยาวชน-นักศึกษาที่เข้มแข็ง มีจิตใจรักในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนมีทัศนคติและความเข้าใจที่ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข3) ได้แนวทางการจัดทำโครงการ Seed Project ในระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษาต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

รายการ

รายละเอียด

โครงการ	โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ผู้นำรุ่นใหม่ (Young Creative Leaders Program)
วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none">1) เพื่อสร้างทักษะให้กับเยาวชน ผู้การเป็นผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ ได้ค้นหาตนเอง สามารถปลดล๊อคศักยภาพในมิติต่าง ๆ และใช้ศักยภาพดังกล่าว สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและตนเองได้จริงอย่างสร้างสรรค์2) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ เป็นกำลังพลในการผลักดันสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี พร้อมทั้งเผยแพร่ทักษะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ต่อสังคม3) เพื่อยกระดับขีดความสามารถเยาวชนไทย ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับสมัยปัจจุบัน
ระยะเวลาดำเนินการ	ระหว่างปี 2564-2565
กลุ่มเป้าหมาย	รุ่นละ 150 คน รวม 10 รุ่น ได้แก่ 1) เยาวชนอายุระหว่าง 16 – 18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 2) กลุ่มสภานักเรียน องค์กรบริหารส่วนนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน หรือกลุ่มผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพื่อนนักเรียนและสังคม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	เยาวชนสามารถค้นหาตนเองได้ ผ่านแบบประเมินตนเองซึ่งมีมาตรฐานสากล (A+ rating, Better Bureau company, Oakland, CA, USA) และได้รับการเสริมสร้างทักษะ ปลดล๊อคศักยภาพในมิติต่าง ๆ การเป็นผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับสมัยปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ระเบียบวาระที่

4

เรื่องเพื่อพิจารณา

การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง

การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

1

การประชุมของที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคนะ ครั้งที่ 3/2563

ได้มีความเห็นและประเด็นอภิปรายที่สำคัญต่อร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยมอบหมายสำนักงานฯ ควบคุมการจัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันในกิจกรรม Big Rock หลังจากที่ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้รับความเห็นชอบตามขั้นตอนของกฎหมายครบถ้วนแล้ว

2

ความเห็นจากสำนักงาน ป.ย.ป. ต่อกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

สำนักงาน ป.ย.ป. ได้มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ นร 1501/545 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ความเห็นต่อร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดยมีความเห็นต่อร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง) ในประเด็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ



ตัวชี้วัดที่ 1 มีข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม



ตัวชี้วัดที่ 2 คะแนนด้านเสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรงของดัชนีธรรมาภิบาลโลกสูงขึ้น
การจัดทำข้อเสนออาจไม่ส่งผลต่อคะแนน
การดำเนินการเพื่อให้เห็นผลตามตัวชี้วัดอาจใช้ระยะเวลาเกินกว่า 2565
การประเมินของตัวชี้วัดดังกล่าวใช้ข้อมูลย้อนหลัง 1-2 ปี

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองตามความเห็นและมติที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคนะ ครั้งที่ 3/2563 และความเห็นจากสำนักงาน ป.ย.ป. แล้ว โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (ฉบับปรับปรุง) ดังนี้

การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
		2564	2565
1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	การประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย	63	65
2) ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการนโยบายสาธารณะ	Democracy Index	6.75	7
3) การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคง ตลอดจนเกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ			
4) พรรคการเมืองและนักการเมืองมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก			

* การประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย ปี 2560 อยู่ที่ 60.02 คะแนน และ ปี 2562 อยู่ที่ 58.41 คะแนน
Democracy Index ปี 2560 อยู่ที่ 4.63 และ ปี 2562 อยู่ที่ 6.32

การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

รายการ

รายละเอียด

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1	การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป้าหมาย	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none">1) คะแนนด้านการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ของการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น2) คะแนนด้านการยึดมั่นในหลักนิติธรรม ของการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น3) คะแนนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ของการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น4) คะแนนด้านการสนับสนุนประชาธิปไตย ของการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก	สถาบันพระปกเกล้า
ขั้นตอนและวิธีการการดำเนินการปฏิรูป	<ol style="list-style-type: none">1) ช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที่ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย (1) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Twitter (2) โทรทัศน์ (3) วิทยุ (4) การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเมืองที่สุจริต และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง2) ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเนื้อหาร่วมสมัย มีความใกล้เคียงตัว สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ บทความ วิดีทัศน์ และหลักสูตรการอบรม3) บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ชุดความรู้และข้อมูลทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ครอบคลุมและกระจายไปยังทุกกลุ่ม อาทิ ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยให้ข้อมูลมีความเคลื่อนไหวและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารอย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

รายการ

รายละเอียด

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ
เป้าหมาย	ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none">1) คะแนนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของการประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยเพิ่มขึ้น2) ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นประเภทการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติเพิ่มขึ้น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ขั้นตอนและวิธีการการดำเนินการปฏิรูป	<ol style="list-style-type: none">1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้2) การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ.

การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

รายการ

รายละเอียด

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3	การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
เป้าหมาย	ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์และความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยลดลง
ตัวชี้วัด	1) มีข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก	สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ขั้นตอนและวิธีการการดำเนินการปฏิรูป	1) ศึกษาและจัดทำข้อเสนอที่ประกอบด้วยแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมในการทำหน้าที่ติดตาม แจ้งเตือน และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 2) บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมอย่างยั่งยืน

การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

รายการ

รายละเอียด

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4	การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
เป้าหมาย	พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีกระบวนการการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none">1) จำนวนสมาชิกพรรคการเมืองทั้งหมดเพิ่มขึ้น2) จำนวนสาขาพรรคการเมืองทั้งหมดเพิ่มขึ้น3) จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดทั้งหมดเพิ่มขึ้น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขั้นตอนและวิธีการการดำเนินการปฏิรูป	<ol style="list-style-type: none">1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ การเลือกตั้งระดับชาติ การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองให้แก่ทุกภาคส่วน อาทิ พรรคการเมือง ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2) สนับสนุนและผลักดันให้พรรคการเมืองดำเนินการให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมืองอย่างเต็มที่ อาทิ การเพิ่มสาขาพรรคการเมือง และการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง และประชาชน ตลอดจนการเร่งรัดให้เกิดการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง

การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

รายการ

รายละเอียด

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5	การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป
เป้าหมาย	โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ มีความโปร่งใสและมีการประเมินผลกระทบของร่างรัฐธรรมนูญอย่างครอบคลุม
ตัวชี้วัด	มีข้อเสนอที่ระบุโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก	สถาบันพระปกเกล้า
ขั้นตอนและวิธีการการดำเนินการปฏิรูป	<ol style="list-style-type: none">1) ข้อเสนอกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่มีกระบวนการที่กำหนดให้การร่างรัฐธรรมนูญในแต่หมวดและมาตราดำเนินการอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ และมีการประเมินผลกระทบของหมวดและมาตราต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ2) ผลักดันการเผยแพร่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่สามารถนำเสนอผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น3) กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญมีหลักการสำคัญประกอบด้วย (1) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) การถ่วงดุลอำนาจ (check and balance) (3) การแบ่งแยกอำนาจ (separation of power) (4) ความรับผิดชอบ (accountability) (5) การจำกัดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทางการเมือง และ (6) การป้องกันรัฐประหาร

การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงลำดับความสำคัญ)

ชื่อกฎหมาย	วัตถุประสงค์	สาระสำคัญ
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ.	เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข	คณะรัฐมนตรีสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ นโยบายสาธารณะ พ.ศ.	การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่าง แท้จริง โดยกำหนดรับรองสิทธิเสรีภาพและ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในขณะเดียวกัน กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง รวมทั้งวิธีการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ชัดเจน	เพื่อให้กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับท้องถิ่นดำเนินการไปได้อย่างสร้างสรรค์และ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ชุมชน และ ประเทศชาติโดยรวมอย่างแท้จริง การมีกฎหมายกลางว่า ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย สาธารณะ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง รวมทั้งวิธีการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้เข้ามามี ส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

กรอบระยะเวลาดำเนินการ

ขยายระยะเวลาในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 90 วัน
นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติม



การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงตามมติที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ ครั้งที่ 3/2563 และความเห็นของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

พิจารณากำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมปฏิรูปประเทศทั้ง ๕ กิจกรรม เพื่อสำนักงานฯ จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการสร้างความรู้ความเข้าใจและการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบต่อไป

- จังเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา -

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม
ของคณะกรรมการฯ

การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมของคณะกรรมการฯ

ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2563 คณะกรรมการฯ ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองในแต่ละเดือนเพื่อให้ คณะกรรมการทุกท่านสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ได้อย่างเป็นระบบ

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอจัดประชุมใน **ทุกวันอังคารที่สองของเดือน เวลา 13.00 น.**
ณ สศช.

ธันวาคม 2563

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

2564

มกราคม

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

กุมภาพันธ์

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

มีนาคม

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

เมษายน

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

พฤษภาคม

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

มิถุนายน

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

กรกฎาคม

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

สิงหาคม

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

กันยายน

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

ตุลาคม

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

พฤศจิกายน

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

ธันวาคม

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

- จีงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา -